



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เรื่องสถานศึกษาขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On - Site

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมติที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จึงได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

๑. ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ยังรับวัคซีน COVID-19 ไม่ครบ ๒ เข็ม ให้ครู/บุคลากรทางการศึกษารายนั้นสอนในรูปแบบ On - Line โดยลงชื่อทำงานผ่านระบบ RMS จนกว่าจะได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็มไปแล้ว จึงให้มา On - Site ได้

๒. ครู/บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ โรคและหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไปที่ยังรับวัคซีน COVID-19 ไม่ครบ ๒ เข็ม ให้ครู/บุคลากรทางการศึกษารายนั้นสอนในรูปแบบ On - Line โดยลงชื่อทำงานผ่านระบบ RMS จนกว่าสมาชิกในครอบครัวกลุ่มดังกล่าว จะได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็มไปแล้ว จึงให้มา On - Site ได้

๓. นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็มให้นักเรียนรายนั้นเรียน On - Line จนกว่าจะได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็มแล้ว จึงให้นักเรียนรายนั้นมา On - Site ได้

๔. นักเรียน นักศึกษาซึ่งผู้ปกครองอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ โรคและหญิงตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็ม ให้นักเรียนรายนั้นเรียน On - Line จนกว่าผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ ๒ เข็มแล้ว จึงให้นักเรียนรายนั้นมา On - Site ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี